

# 22ธ.ค.ขึ้นค่าโทลล์เวย์15บ.

- แผ่นหินใช้พื้นราบรถติดหนึบ
- สั่งโทลล์เวย์หามาตรการรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. นี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ผู้รับสัมปทานก่อสร้างทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน จะปรับค่าผ่านทางตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 ก.ย. 50 กับกรมทางหลวง (ทล.) ผู้ให้สัมปทานอีก 10-15 บาท ซึ่งมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี อัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน (เริ่มวันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 62)

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทล.เปิดเผยว่า บริษัททางยกระดับดอนเมืองฯ ที่รับสัมปทานจากทล.จัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ส่วน คือ 1.ช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กม. และ 2.ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 6.5 กม. รวมระยะทาง 21.9 กม. ตามสัญญาให้ปรับทุก 5 ปีจนหมดอายุสัญญา 12



ก.ย. ปี 77 แต่ก่อนปรับค่าผ่านทางต้องแจ้งกรมฯ ล่วงหน้า ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้แจ้งแต่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนในการแจ้งเพื่อให้ทล.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะการปรับขึ้นค่าทางด่วนประชาชนต้องได้รับผลกระทบ



โดยตรงรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับในการเดินทางด้วย  
นายพันธุ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า เร็ว ๆ นี้จะประชุมหารือ  
กับบริษัทฯ เพื่อให้หาแนวทางและมาตรการลดผลกระทบ  
กับประชาชนเพราะต้องมีบางส่วนเปลี่ยนไปใช้ถนน  
พื้นราบ เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต และเส้นทาง  
อื่น ๆ เป็นทางเลือกในการเดินทางแทน ส่งผล  
ต่อปัญหาการจราจรติดขัด รวมทั้งมาตรการ  
รองรับว่าประชาชนจ่ายเงินเพิ่มจะได้รับ  
ประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น มีความสะดวก  
และรวดเร็วเพิ่มขึ้น ไม่ประสบปัญหาการ  
จราจรติดขัดในการใช้บริการ

รายงานข่าว แจ้งว่า สำหรับอัตราค่าผ่าน  
ทางใหม่ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง  
อาทิ ด่านดินแดง, ด่านสุทธิสาร, ด่านลาดพร้าว  
ขาออก, ด่านรัชดาภิเษก และ ด่านบางเขน  
ประเภทรถ 4 ล้อ ปัจจุบันเก็บ 70 บาท จะเก็บ  
เพิ่มเป็น 80 บาท ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ปัจจุบัน  
เก็บ 100 บาท จะเพิ่มเป็น 110 บาท ขณะที่  
ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน อาทิ ด่านหลักสี่  
ขาออก และด่านอนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 30 บาท เป็น  
35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาทตลอด  
ทั้งเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท เป็น 115 บาท และ รถ  
มากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท เป็น 155 บาท.